

Tờ Thông tin Lũ lụt Washington



Tuần lễ Nhận thức về Thời tiết Khắc nghiệt (6-12/5, 2007)

Những cơn mưa lớn trong suốt mùa đông và đầu mùa xuân đánh dấu một mùa mưa nhiều ở khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ, mang phần lớn lượng mưa hàng năm tới khu vực từ những trận bão lớn xảy ra trên khắp Thái Bình Dương. Lũ lụt cũng là một sự rủi ro quanh năm đối với những người dân sinh sống đằng sau những con đê hoặc đập chắn của tiểu bang Washington, bởi vì chúng có thể bị nước tràn qua hoặc bị làm hư hại trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trong 10 năm qua (1997–2006), tiểu bang Washington đã phải hứng chịu bảy thảm họa thiên tai liên quan đến lũ lụt được liên bang tuyên bố.

NHỮNG THÔNG TIN VỀ LŨ LỤT Ở TIỂU BANG WASHINGTON

(Nguồn: Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia)

Lũ lụt gây tổn thất cho Washington. Từ năm 1997 đến năm 2006, tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra ở tiểu bang Washington đã vượt mức 19,8 triệu đô-la Mỹ.

Giờ đây có nhiều cư dân sống trong tiểu bang Washington được bảo hiểm lũ lụt. Số hợp đồng bảo hiểm đã tăng bảy phần trăm trong năm qua, đạt con số 33.100 hợp đồng tính đến tháng Giêng năm 2007.

Tuy nhiên, nguy cơ thiệt hại vẫn đe dọa nhiều hộ gia đình sống trong tiểu bang Washington. Hiện có hơn 2,2 triệu hộ gia đình ở Washington (theo Cuộc Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2000), và 33.100 hợp đồng bảo hiểm lũ lụt đang có hiệu lực. Chỉ 1,5 phần trăm số hộ gia đình trong tiểu bang được bảo hiểm.

HÃY CẢNH GIÁC VỚI LŨ LỤT – LÀM GIẢM NGUY CƠ THIẾT HẠI CHO QUÍ VỊ

- **Hãy tìm hiểu nguy cơ lũ lụt đối với quý vị.** Những tài sản không nằm trong những khu vực có nguy cơ cao vẫn có thể bị lụt. Hãy tìm hiểu nguy cơ lũ lụt đối với quý vị ngay bây giờ bằng cách nhập địa chỉ của quý vị vào trang mạng **FloodSmart.gov** “Assess Your Risk.” Các công ty bảo hiểm cũng có thể giúp quý vị kiểm tra những nguy cơ thiệt hại đối với quý vị.
- **Lên kế hoạch di tản.** Lên kế hoạch và thực tập đường di tản tránh lũ, hãy nhờ một ai đó sống ngoài tiểu bang làm nơi “liên lạc của gia đình” trong trường hợp khẩn cấp, và hãy chắc chắn mọi thành viên trong gia đình quý vị biết địa chỉ và số điện thoại của nơi liên lạc.

- **Di chuyển những đồ đạc và giấy tờ quan trọng tới một nơi an toàn.** Cát giữ những thứ quý giá vào nơi mà chúng không thể bị làm hư hại.
- **Kiểm kê kỹ lưỡng tài sản trong nhà.** Tài liệu kiểm kê tỉ mỉ tài sản của quý vị sẽ giúp quý vị trong việc nộp đơn yêu cầu được bảo hiểm lũ lụt. Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm trang mạng www.knowyourstuff.org.
- **Chuẩn bị sẵn một bộ cứu trợ khẩn cấp.** Nên chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm, nước đóng chai, bộ sơ cứu, thuốc chữa bệnh, và đài thu thanh chạy bằng pin trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp. Hãy ghé thăm trang mạng www.ready.gov để biết được danh sách những vật dụng cần thiết khi di tản tránh thảm họa thiên tai.
- **Làm giảm nguy cơ thiệt hại do lũ lụt gây ra cho quý vị qua các biện pháp củng cố nhà cửa.** Hãy ghé thăm trang mạng **FloodSmart.gov** để tìm hiểu cách làm giảm nguy cơ thiệt hại do tắc ống thoát nước, những sự cố về điện, nước tràn vào tầng hầm và những vấn đề khác liên quan tới lũ lụt.
- **Mua bảo hiểm lũ lụt.** Hầu hết những bảo hiểm cho chủ sở hữu nhà không bao gồm bảo hiểm lũ lụt. Nếu quý vị đã mua hợp đồng bảo hiểm lũ lụt, hãy nhớ: hàng năm quý vị phải ra hạn hợp đồng bảo hiểm.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Hãy nói chuyện với nhân viên công ty bảo hiểm về những lựa chọn trong hợp đồng bảo hiểm lũ lụt của quý vị. Nếu quý vị sống trong khu vực có nguy cơ lũ lụt cao và mượn tiền thế chấp nhà từ một người cho vay theo qui định của liên bang, yêu cầu quý vị phải mua hợp đồng bảo hiểm lũ lụt. Nếu bất động sản của quý vị nằm ở những khu vực có nguy cơ lũ lụt thấp tới tương đối, quý vị có thể hội đủ điều kiện mua Hợp đồng Bảo hiểm Rủi ro Ưu đãi (Preferred Risk Policy), với mức chi phí bắt đầu từ 112 đô-la Mỹ một năm. Hãy ghé thăm trang mạng **FloodSmart.gov** hoặc gọi điện theo số **1-800-427-2419** để tìm hiểu cách chuẩn bị thực phẩm, cách thức mua Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Policy) và những lợi ích của việc bảo vệ tài sản của quý vị đối với nạn lũ lụt.